

กว้างใจเปิดตัวเพลงประจำเมือง อวยพรให้ผู้คนทั่วโลกเจริญมั่งคั่งรับปีใหม่

กว้างใจ ซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะของเมืองพาณิชย์มานานนับพันปี และเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่ง “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ได้เปิดตัวเพลงประจำเมืองเพลงใหม่ชื่อ “Our Song” (ชื่อในภาษาจีนอ่านว่า “Fa Ge” โดยที่ “fa” หมายถึง ความร่ำรวย) เพื่ออวยพรให้ชาวจีน ชาวเมือง และผู้คนทั่วโลกมีอนาคตที่เจริญมั่งคั่งกันถ้วนหน้า

เพลง “Our song” เป็นการโปรโมทภาพลักษณ์ของเมืองกว้างใจในฐานะของ “นครแห่งบุปผชาติ” โดยมีวิดิโอเพลงนี้ประกอบด้วยเนื้อเพลงที่มีการขับร้องซ้ำๆ และภาพแอนิเมชันที่มีชีวิตชีวา จุดเด่นของบทเพลงคือการเล่นโทนเสียงและจังหวะของภาษาที่แตกต่างกัน เช่น “Fa”, “Fun”, “8” และ “Hua (แปลว่าดอกไม้)” โดยเนื้อเพลงส่วนใหญ่จะสื่อถึงการอวยพรให้ “ทุกคนโชคดีและเจริญรุ่งเรือง” และพรรณนาถึงเมืองกว้างใจซึ่งเป็นเมืองระดับนานาชาติและเมืองพาณิชย์สมัยใหม่ ผ่านทางท่วงทำนองที่ร่าเริงสนุกสนาน

สามารถรับชมข่าวมัลติมีเดียในรูปแบบของวิดีโอและภาพความคมชัดสูง ได้ที่:
<http://news.medianet.com.au/xinhua/chirpy-theme-song-guangzhoucity>

กว้างใจพัฒนาสู่ความเป็นเมืองสมัยใหม่ที่มี “นวัตกรรม ครอบคลุม เปิดกว้าง และแบ่งปัน” อย่างต่อเนื่อง โดยกรมประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองกว้างใจเปิดเผยว่า จุดประสงค์ของการแต่งเพลงนี้คือต้องการจะส่งต่อความปรารถนาดีให้แก่ประชาชนชาวกว้างใจและชาวต่างชาติที่ได้ฟังเพลงนี้ เนื้อเพลงบ่งบอกถึงความโชคดีและความร่ำรวย เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกได้ถึงการเปิดกว้าง ความกระตือรือร้น และความมีชีวิตชีวาของนครแห่งนี้ กว้างใจขอต้อนรับทุกท่านที่ต้องการมาที่นี่เพื่อทำฝันให้เป็นจริงและต้องการที่จะสมความปรารถนา

เฉิน อ้ายเซิน นักกีฬากระโดดน้ำเจ้าของเหรียญทองในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ริโอ 2016 เป็นหนึ่งในผู้ที่ขับร้องและสวมบทตัวการ์ตูนหลักในมิวสิควิดีโอเพลงนี้ ซึ่งดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้อย่างท่วมท้น โดยเขากล่าวว่า “ผมชอบเพลงนี้ เพราะมีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ ผมหวังว่ากว้างใจบ้านเกิดของผมจะเป็นดังสวรรค์สำหรับผู้ที่ต้องการทำความฝันให้กลายเป็นจริง”

สำหรับมิวสิควิดีโอที่ทำให้เคลิบเคลิ้มชวนฝันนี้ มีการนำเสนอจุดเด่นของกว้างใจมากมาย เช่น ภาพภูมิทัศน์ของเมือง ดอกไม้พื้นเมือง อาหารกว้างตุ้ง รวมถึงดนตรีและประเพณีพื้นเมืองต่างๆ นอกจากนี้ยังปรากฏคำ “กง ลี ฟา ไฉ” ซึ่งเป็นคำมงคลของจีน เพื่ออวยพรให้ผู้ฟังมีความเจริญรุ่งเรือง ขณะที่ท่อนคอรัสยังมีทำนองที่ไพเราะติดหูง่ายอีกด้วย

มิวสิควิดีโอเพลงนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือคนหนุ่มสาวชาวต่างชาติ และต้องการบอกเล่าถึงพัฒนาการของเมืองกว้างใจ

ตลอดจนให้การต้อนรับปีศักราชใหม่ 2017 ที่กำลังจะมาถึง

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกวังโจว